



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๓๔๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
แจ้งเวียนตำแหน่งที่กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๗๙ ตำแหน่ง ซึ่งในจำนวนตำแหน่งดังกล่าว
มีตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๒๖ ตำแหน่ง และตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้
จำนวน ๑๕๓ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล สำหรับตำแหน่งที่ไม่ใช่
ตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๑๕๓ ตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งดังกล่าว จำนวน ๑๕๑ ราย
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ส่วนตำแหน่งที่เหลือจำนวน ๒ ตำแหน่ง ไม่มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ให้เข้ารับการประเมินผลงาน เนื่องจากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ให้มีการหักทวง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พ. ชัญญาวัตร
(นางพรรณทิมล ชัญญาวัตร)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

(แบบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๕๔)

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๑	นางรุจิพร จารุพงศ์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๐๖ กลุ่มสื่อส่งเสริมการเกษตร ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ผู้อำนวยการกลุ่ม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	๘๙๔	๑. สื่อเฉพาะกิจ (วีดีทัศน์) ในโครงการส่งเสริมการผลิต สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย (GAP) ๒. แนวคิดในการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายในการ เพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๒	นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๔๐ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมกองทุนเพื่อการเกษตร สำนักพัฒนาเกษตรกร	ผู้อำนวยการกลุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ส่วนพัฒนาองค์กรเกษตรกร สำนักพัฒนาเกษตรกร	๙๖๕	๑. การศึกษาองค์กรเกษตรกรที่มีการดำเนินงานกองทุนดีเด่น ปี ๒๕๕๔ ๒. การพัฒนางานยุวเกษตรกรบนฐานภาคการเกษตร	
๓	นางจารุณี เหลืองกำเนิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๖๑ กลุ่มงานพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ส่วนพัฒนาองค์กรเกษตรกร สำนักพัฒนาเกษตรกร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานจัดการฟาร์ม ส่วนส่งเสริมการจัดการฟาร์มและเคหกิจเกษตร สำนักพัฒนาเกษตรกร	๙๙๐	๑. โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการกองทุน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะงานการจัดการฟาร์ม	

พ. ชัยมงคล

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๔	นางสาวอารีวรรณ ใจเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๔๑ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดสงขลา สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานชีววิธี ส่วนบริหารศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	๑๐๒๓	๑. โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ๒. แนวทางส่งเสริมการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมหนอนหัวดำ	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการศึกษา ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๕	นายปราโมทย์ เข้มขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๒๓ กลุ่มงานพัฒนาการปฏิบัติการ ส่วนพัฒนางานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพยากรณ์และเตือนการระบาด ส่วนบริหารศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	๑๐๓๒	๑. การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล (ศบกด) เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ๒. การวางระบบเครือข่ายรายงานการระบาดศัตรูพืช ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	
๖	นายจุมพล ไทยสุชาติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๓๕ กลุ่มงานพยากรณ์และเตือนการระบาด ส่วนบริหารศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	ผู้อำนวยการกลุ่ม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการบริการอารักขาพืช ส่วนบริหารศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	๑๐๓๖	๑. การสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร บ้านหนองรี ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๒. การพัฒนางานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการบริการอารักขาพืช	
๗	นางสาวชนิษฐา พงษ์ปรีชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๔๒ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมกองทุนเพื่อการเกษตร สำนักพัฒนาเกษตรกร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการบริการอารักขาพืช ส่วนบริหารศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	๑๐๓๗	๑. รายงานการศึกษาเรื่องการใช้การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ เขตส่งเสริมการเกษตร เขตที่ ๒ ปี ๒๕๕๓ ๒. การเตรียมความพร้อมของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ในการปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่บริการอารักขาพืช	

พ. ชัยมงคล

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๘	นางศศิวิมล หาญณรงค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๕๓ กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้า ส่วนส่งเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินค้า สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้า ส่วนส่งเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินค้า สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	๑๐๕๒	๑. รายงานผลการศึกษารูปแบบระบบการรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม สำหรับกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษสิงหนาท ๒. แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมระบบการรับรองมาตรฐาน GAP	ให้ผู้ได้รับคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการศึกษา ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๙	นายวิชัย ตู่แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๒๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	ผู้อำนวยการกลุ่ม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอนุบาลและขยาย ส่วนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุ์พืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	๑๐๖๗	๑. การส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดีตามแนวเกษตรพอเพียง ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพงานอนุบาลและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี จากการเพาะเลี้ยง	
๑๐	นายธัชกร นุชประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๕๖ กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑๑๒๕	๑. รายงานผลการศึกษาช่องทางและโอกาสของผลไม้ไทย ณ นครกวางโจว ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวหลังนา	
๑๑	นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๕๐ กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑๑๔๓	๑. โครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกปี ๒๕๕๒ ๒. การพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลอย่างเป็นระบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๗	

พ. ๒๕๕๗

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๑๒	นายสมชาย เล่ห์เหลี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๗๘ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ลำพูน (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	ผู้อำนวยการศูนย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	๑๓๑๘	๑. โครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอำเภอ ๒. การพัฒนาศักยภาพการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการศึกษา ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๑๓	นายยุพล ัญญาประกอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๗๐๔ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ	ผู้อำนวยการศูนย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเลย สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	๑๔๕๓	๑. การดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนาประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตรที่สูง ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่สูงจังหวัดเลย	
๑๔	นายประยงค์ ภูตินทราย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๓๘๖ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	๑๔๕๕	๑. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๓ ๒. การใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรในการขับเคลื่อน แผนพัฒนาการเกษตรสู่ชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ	
๑๕	นายศักดิ์ชัย ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๑๙๑ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	๒๖๕๘	๑. การจัดทำงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ ๒. บทบาทของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรต่อศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จังหวัดฉะเชิงเทรา	

พ. ชัยกุล

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๑๖	นายสรชัย จิรทวีสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๒๙ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่	หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง	๓๗๑๑	๑. รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๕๓ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง	ให้ผู้ได้รับคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๑๗	นายสมรึก ภูเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๑๓๕ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	๔๑๓๒	๑. ผลสำเร็จของการพัฒนาความรู้และทักษะการกรีดยางพารา ของเกษตรกรในจังหวัดนครพนม ปี ๒๕๕๔ ตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม กับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ๒. การพัฒนาการผลิตและจัดการผลผลิตยางพารา จังหวัดนครพนม	
๑๘	นางสุดใจ พงษ์เพียจันทร์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๐๒๓ สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี	๔๙๙๗	๑. โครงการส่งเสริมและเพิ่มรายได้แก่ชุมชน ตามแนวทาง ECO พอเพียง ปี ๒๕๕๓ (งานเกษตรแฟร์อำเภอบางกรวย ปี ๒๕๕๓) ๒. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตร ไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน	
๑๙	นายมนตรี เรืองพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๙๘๔ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก	หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๕๖๒๑	๑. รายงานผลดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร จังหวัดนครนายก ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ๒. การพัฒนาการทำแผนยุทธศาสตร์การเกษตรของ สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

จ. ๕๖๒๑

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๒๐	นางสาวธิดารัตน์ สุดสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๖๒๙ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๕๖๒๖	๑. โครงการทดสอบการใช้แตนเบียนหนอน Bracon hebetor Say. กำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	<u>ให้ผู้ได้รับคัดเลือก</u> ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการศึกษา ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๒๑	นายจำลอง พุฒซ้อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๘๙๖ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๘๙๙	๑. การจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน ๒. พัฒนาการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย	
๒๒	นางอรอนงค์ ธรรมกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๑๐ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา	๖๐๒๑	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแปรรูป ผลผลิตเกษตร ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพะเยา	
๒๓	นายบุญรอด คำทะริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๕๒๕ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี	หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่	๖๘๒๔	๑. การศึกษารูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่แหล่ง เรียนรู้จังหวัดอุดรธานี ๒. ส่งเสริมกระบวนการศูนย์บริหารและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลด้านการถ่ายทอดความรู้ ให้เกษตรกรมีการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและปลอดภัย	

พ. ๕๖๒๖

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	
๒๔	นายอดิสร เชื้อไทย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๗๔๕ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร	หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร	๘๗๔๒	๑. การศึกษารูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่แหล่งเรียนรู้ จังหวัดสกลนคร กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายอมคราม บ้านดอนกอย ตำบลสว่าง อำเภอรอดอนนา นิคม จังหวัดสกลนคร ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสกลนคร	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการศึกษา ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๒๕	นายอนุชา ยาอืด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๙๓๙ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา	หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา	๘๙๔๔	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ พัฒนา จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๔ (โครงการขยายผล กิจกรรมการเกษตร ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำรินสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา) ๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ	
๒๖	นายประจักษ์ ประสงค์สุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๓๓๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว	หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว	๙๓๓๓	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพไม้ผลเพื่อการส่งออก (มะม่วง) ปี ๒๕๕๔ ๒. การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตร	
๒๗	นายเนตร สมบัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๕๘๑ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	๙๕๗๑	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตอ้อย ของจังหวัดสุโขทัย ๒. แนวทางการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยธรรมชาติ	

พ. ชัยวุฒิ

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๒๘	นายภูษิต ทัดศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๙๙๙ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์	หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์	๙๙๙๗	๑. การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๕๔ ๒. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรโดยวิธีการจัดการความรู้	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการศึกษา ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๒๙	นายประเสริฐ วณิชชากรวิวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๘๔๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี	หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี	๑๐๘๔๒	๑. การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๔/๕๕ จังหวัดอุทัยธานี ๒. การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี	
๓๐	นายกมล โสพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๙๒๙ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี	หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี	๑๐๙๓๔	๑. รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๔ ๒. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล จังหวัดอุบลราชธานี	
๓๑	นายวันชัย ประยงค์หอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๔๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	๑๑๑๖๗	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ๒. การพัฒนาการผลิตและจัดการผลผลิตข้าว จังหวัดอำนาจเจริญ	

พ. ๗๖๖๖๖

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งเกษตรอำเภอ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ (แบบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๕๔)

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๑	นายเอื้อน สงสุข เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๔๔ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	๑๗๔๒	๑. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลานเทพาล์มน้ำมันและเครือข่ายตำบลเพขลา ๒. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็ง	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๒	นายอนันต์ ขุนทองเพชร เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๗๓ สำนักงานเกษตรอำเภotáม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภotáม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	๑๘๗๓	๑. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒. การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง เพื่อให้ได้มาตรฐานการส่งออก	
๓	นายวีระชัย เกตุเรน เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๑๘ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	๑๘๘๓	๑. การดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านดอนสว่าง ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร	
๔	นายเมธา ใจทาน เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๖๕ สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	๑๘๘๖	๑. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	

พ. ธีระเกียรติ

ลำดับ ที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๕	นายดำรง บุรณะ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๗๒ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	๒๐๘๐	๑. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ ๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงธุรกิจในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.กาฬสินธุ์	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการศึกษา ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๖	นายประยงค์ แฉวนทอง เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๑๗๙ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง จังหวัดกำแพงเพชร	๒๑๗๙	๑. โครงการการจัดการเปลี่ยนแปงมันสำปะหลัง ๒. โครงการส่งเสริมและกระจายพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน) ปี ๒๕๕๔	
๗	นายวีรวุฒิ วุ่นภักย์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๑๖ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	๒๑๙๐	๑. การส่งเสริมกลุ่มสถาบันเกษตรกรเข้าสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ๒. หลักและวิธีการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน	
๘	นายวิเชียร แดงท่าขาม เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๖๘ สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร	๒๒๖๐	๑. การใช้น้ำหมักชีวภาพผักตบชวาลดต้นทุนการผลิตในนาข้าว ๒. แนวทางพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน	

พ. ๗๕๕/๒๕

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๙	นายฉัตรชัย โสดาลี เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๓๒ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	๒๓๓๒	๑. การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๓/๕๔ (ข้าว, มันสำปะหลัง, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ๒. การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการศึกษา ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๑๐	ว่าที่ ร.ต. สอิสร โบรมณ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๔๖๘ สำนักงานเกษตรอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	๒๔๖๘	๑. โครงการขยายเครือข่ายการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ให้ได้มาตรฐาน GAP อ.พล จ.ขอนแก่น ปี ๒๕๕๓ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน อ.พล จ. ขอนแก่น	
๑๑	นายประดิษฐ์ จีรปฐวี เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๔๓๗ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	๒๔๘๐	๑. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าวนาปี มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ปี ๒๕๕๓/๕๔ ๒. การขยายผลไร่นาสวนผสมตามแนวทางทฤษฎีใหม่	
๑๒	นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๐๘ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	๒๕๐๘	๑. การตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญ ๓ ชนิด ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ๒. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	

พ. ๒๕๕๓

ลำดับที่	เข้ารับบริการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับบริการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	
๑๓	นายกิติเวช สายพัฒนา เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๙๔ สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	๒๕๙๔	๑. การดำเนินงานพัฒนาไม้ผลคุณภาพเกรดรอง (มังคุด) เพื่อการส่งออก ๒. การพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตไม้ผลอินทรีย์ อ.มะขาม	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับบริการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๑๔	นายสมบูรณ์ บูรณะภักดี เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๓๕ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	๒๗๓๕	๑. ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว (ส่งเสริมการผลิตข้าว ๘๐ ถึงต่อไร่) ๒. การพัฒนางานอาสาสมัครเกษตร ของสำนักงาน เกษตรอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	
๑๕	นายเริงศักดิ์ แสงสุวรรณ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๘๔๐ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	๒๘๐๕	๑. โครงการส่งเสริมการปลูกกล้วยไม้ตัดดอก ๒. โครงการส่งเสริมการปลูกสับปะรดผลสด อ.บ้านบึง	
๑๖	นายครรชิต มุทาทุมิกร เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๘๑๔ สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	๒๘๑๔	๑. ผลการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ๒. การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังอำเภอบางละมุง	

พ. ชัยพร

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิด	
๑๗	นายสิริวิศ กริยาภรณ์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๙๐๔ สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	๒๙๐๔	๑. การส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ๒. การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อ.หันคา จ.ชัยนาท	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๑๘	นางลำเยาว์ วงศ์สุขสิน เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๒๓ สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	๓๐๒๓	๑. รายงานผลการปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ ปี ๒๕๕๓ ๒. แนวทางการพัฒนางานวิสาหกิจชุมชน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ	
๑๙	นายชัยณรงค์ วิชัยวงศ์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๓๔ สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	๓๐๓๔	๑. โครงการพัฒนาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน) ปี ๒๕๕๒ ๒. การพัฒนางานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของ อ.แก้งคร้อ ให้มีประสิทธิภาพ	
๒๐	นายสะเทือน แจ้งจุล เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๒๐๘ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี จังหวัดชุมพร	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี จังหวัดชุมพร	๓๒๐๘	๑. การดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน อ.สวี จ.ชุมพร ปี ๒๕๕๓ ๒. การส่งเสริมการพัฒนางานวิสาหกิจชุมชน อ.สวี จ.ชุมพร	

พ.วิชัยกุล

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๒๑	นายสว่าง โกตี เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๗๒๗ สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	๓๒๑๙	๑. การดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ๒. การบริหารจัดการกลุ่มไม้ผลให้มีความเข้มแข็ง	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๒๒	นายสมบัติ เจริญพร เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๑๘ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	๓๓๑๘	๑. รายงานผลการดำเนินการโครงการศูนย์ส่งเสริม เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบล ๒. การผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน	
๒๓	นายสโรช บุญหลง เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๘๓ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	๓๓๘๓	๑. รายงานผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก) ปี ๒๕๕๔ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ๒. การพัฒนางานส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	
๒๔	นางสาวไพรวลัย บุษราคัม เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๒๐ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๓๕๒๐	๑. รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาองค์กรกลุ่มผู้ผลิตผัก (ชาโยเต้) ตามระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๒. แนวทางการใช้ประโยชน์แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล บริหารจัดการเชิงพื้นที่บูรณาการการทำงานแบบมีส่วนร่วม ของสำนักงานเกษตร อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	

พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๒๕	นายมนต์ชัย อักษรดิษฐ์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๐๒ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	๓๕๓๘	๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดูที่มีคุณภาพและ ได้มาตรฐาน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ๒. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การผลิตไม้ผลนอกฤดู (ลำไย) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมแก่เกษตรกร	ให้ผู้ได้รับคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการศึกษา ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๒๖	นายสมพงษ์ บุญชู เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๔๖ สำนักงานเกษตรอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	๓๕๔๖	๑. สรุปผลดำเนินการโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๔/๕๕ อ.แมริม จ.เชียงใหม่ ๒. ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนและพัฒนาเครือข่าย การเกษตรเชิงบูรณาการ	
๒๗	นายประโยชน์ ปันทนา เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๖๒๑ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๓๖๒๑	๑. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน การผลิตลำไยที่มีคุณภาพ ปลอดภัยเกรดพรีเมียม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ๒. การพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตมันฝรั่งเพื่อการแข่งขัน ทางการค้า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	
๒๘	นายชูศักดิ์ เทพสาร เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๗๘ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	๓๖๗๒	๑. โครงการส่งเสริมการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ เพื่อบังคับให้ออกผลผลิตนอกฤดู ๒. การพัฒนาสำนักงานเกษตรอำเภอรูปแบบใหม่	

พ.ช.ช.ช.ช.ช.

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	
๒๙	นายพิพัฒ บัญทอง เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๘๐๐ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	๓๗๓๔	๑. ผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว อ.นาโยง จ.ตรัง ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ๒. การพัฒนาการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๓๐	นายกิติ สาครินทร์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๗๖๓ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	๓๗๖๓	๑. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ ๒. การบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่ โครงการประตุระบายน้ำ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	
๓๑	นายโอภาส ขอบรส เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๘๔๕ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	๓๘๔๕	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๒ ๒. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	
๓๒	นางอรพินทร์ แสงมณี เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๙๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ จังหวัดตาก	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ จังหวัดตาก	๓๙๖๑	๑. การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ๒. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน	

ดร. ธีระกุล

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๓๓	นายทองอินทร์ ถิ่นมัน เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๐๑๗ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	๔๐๑๗	๑. การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลผลิตมะยงชิด มะปรางหวาน อ.ปากพลี จ.นครนายก ๒. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อ.ปากพลี จ.นครนายก	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการศึกษา ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๓๔	นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๐๗๒ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	๔๐๗๒	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๓/๕๔ ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี ๒๕๕๓/๕๔ ๒. การส่งเสริมการผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ ใน อ.กำแพงแสน	
๓๕	นายเสนอ ดิษฐเกษร เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๑๖๗ สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	๔๑๖๗	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลินทรีย์ ๒. ระบบส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ	
๓๖	นายแสงชัย พานิช เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๒๑๗ สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์สวรงค์ จังหวัดนครพนม	๔๒๓๓	๑. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ๒. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตาม ระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) อำเภอโพธิ์สวรงค์ จังหวัดนครพนม	

พ.ช.ไชยรัตน์

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๓๗	นายวิระชน ทองธีระ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๔๒๙ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา	๔๔๖๖	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักภายใต้โครงการ ประกันรายได้เกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ๒. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการศึกษา ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๓๘	นางบังอร แสงอินทร์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕๒๙ สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๔๕๒๙	๑. การจัดการเปลี่ยนแปลงในมันสำปะหลัง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา (หมู่บ้านต้นแบบ) ๒. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งเงินทุน	
๓๙	นายสมาน ขอดจันทิก เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕๗๖ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	๔๕๗๖	๑. รายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ประจำปี ๒๕๕๔/๒๕๕๔ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ๒. แนวทางการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน	
๔๐	นายตรีธร ปักเข็ม เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๖๘๓ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครราชสีมา	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	๔๖๕๔	๑. โครงการแก้ไขปัญหาหาคาผลผลิตไม้ผลตกต่ำ (มังคุด ลองกอง เงาะ) ปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล (ศบกด.)	

พ. ๕๕๕๕

ลำดับ ที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๔๑	นายประพิน ชูใหม่ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๕๘ สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	๔๗๕๘	๑. การบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ๒. เครือข่ายพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช	ให้ผู้ได้รับคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการศึกษา ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๔๒	นายเจือ สิริพร เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๕๑ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๔๗๗๕	๑. การดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรไม้ผล(มังคุด) อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ๒. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (มังคุด) อ.ร่อนพิบูลย์ เข้าสู่ระบบ GAP	
๔๓	นายอุเทน พูนเอียด เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๒๑ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๔๗๐๗	๑. การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๓/๕๔ ๒. แนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้โครงการตามนโยบาย ของรัฐบาล (โครงการจำนำข้าวเปลือก) ของ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
๔๔	นายอร่าม บรรณทอง เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๘๘๕ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์	๔๘๘๕	๑. รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน และเครือข่ายของอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๒. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบบ้านหนองหูช้าง หมู่ ๖ ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์	

๗.๖๒๖

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	
๔๕	นายไพโรจน์ พุ่มแจ้ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๘๙๗ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	๔๙๐๙	๑. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ๒. แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครสวรรค์	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๔๖	นายชัยพร สารพันธ์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๐๒๗ สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	๕๐๒๙	๑. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๓ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับอำเภอบางใหญ่	
๔๗	นายราเชนทร์ ณ น่าน เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๒๗๘ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอปัว จังหวัดน่าน	๕๒๒๕	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๒/๒๕๕๓ อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ๒. การกำหนดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาส่งเสริมการปลูกยางพารา เพื่อทดแทนพืชเชิงเดี่ยว ในอำเภอปัว จังหวัดน่าน	
๔๘	นายสนิท ปัญญาวงศ์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๒๕๓ สำนักงานเกษตรอำเภอวังผา จังหวัดน่าน	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอวังผา จังหวัดน่าน	๕๒๕๓	๑. วิฤตติตลาดพริกกับการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการที่อำเภอวังผา ๒. แนวคิดงานส่งเสริมการเกษตรกับการผลิตข้าวคุณภาพดี สนับสนุนโรงสีข้าวพระราชทานฯ ปี๒๕๕๔	

พ. ชัยวุฒิ

ลำดับ ที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๔๙	นายประพนธ์ บรรจงศิริทัศน์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๕๒๗ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	๕๓๖๒	๑. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ๒. ความพึงพอใจของเกษตรกร ต่อการดำเนินงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๕๐	นายอนุชา พงษ์สุวรรณ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๓๘๒ สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	๕๓๘๒	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ภายใต้โครงการ ประกันรายได้เกษตรกร ปี ๒๕๕๓/๕๔ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ๒. การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์	
๕๑	นายไพจิตร ไชยศล เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๔๑๔ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	๕๔๕๖	๑. โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ๒. การพัฒนาประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร	
๕๒	นายสมเกียรติ เพิ่มพิพัฒน์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๔๕๒ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	๕๕๘๗	๑. การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๒ ๒. แผนการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตามระบบ การจัดการคุณภาพโดยวิธีคลัสเตอร์การจัดการคุณภาพโดยวิธีคลัสเตอร์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	

พ. ๒๕๕๖

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๕๓	นายวิรัตน์ สว่างลาภ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๖๔๘ สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๕๖๔๒	๑. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตและ กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ต.ยางโกสน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ๒. การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล (ศบกด.)	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๕๔	นายบุญส่ง ช่อพุกษ์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๑๔ สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๕๖๕๓	๑. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๕๓ (ศูนย์หลัก) ๒. การพัฒนาองค์กรในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	
๕๕	นางพิมพ์า ดวงประชา เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๗๐ สำนักงานเกษตรอำเภอลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	๕๗๓๘	๑. รายงานผลการพัฒนาองค์กร "สำนักงานเกษตรอำเภอลองเขื่อน " จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	
๕๖	นายสุรแสง พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๗๖๒ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	๕๗๖๒	๑. การดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๕๓ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ๒. การพัฒนางานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	
				พ. ๕๗๖๒	

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๕๗	นายสหัชชัย ไตรสาคร เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๙๓๕ สำนักงานเกษตรอำเภอบางชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๙๓๕	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ๒๕๕๒/๕๓ รอบที่ ๒ ตามโครงการประกันรายได้พื้นที่ อ.บางชัย จ.พระนครศรีอยุธยา ๒. การพัฒนาการส่งเสริมการใช้เชื้อราชีวเวอร์เรียในการจัดการ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๕๘	นายวรวิทย์ ขุมเพชร เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๙๐๖ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๙๘๑	๑. การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเทียนปลอดภัยและได้ มาตรฐาน สนง.กษอ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๒. การส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพปลอดภัยและได้ มาตรฐาน ของ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา	
๕๙	นายสวัสดิ์ กระจันต์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๐๕๘ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	๖๐๕๘	๑. ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต่อการดำเนินงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล กรณีศึกษา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๒. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ให้มีประสิทธิภาพ	
๖๐	นายสำราญ ทาเกิด เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๐๗๐ สำนักงานเกษตรอำเภอจุน จังหวัดพะเยา	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๖๐๗๘	๑. ความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อการดำเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนกรณีศึกษา อ.จุน จ.พะเยา ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ	

พ. พ. ๒๕๕๒

ลำดับ ที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๖๑	นายมานิช จรุงเกียรติขจร เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๑๘๗ สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	๖๑๘๗	๑. การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ปี ๕๔ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน ในอำเภอตะกั่วป่า	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๖๒	นายไพรัตน์ จารุสิริรังษี เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๒๗๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	๖๒๗๐	๑. การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร บ้านเพ็งอาด) ๒. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอ ปี ๒๕๕๔	
๖๓	นายสุพร เพชรคง เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๓๑๒ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	๖๓๑๒	๑. โครงการขับเคลื่อนแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านสะพานเรือ ๒. การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรของ คณะกรรมการศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	
๖๔	นายสุรพงษ์ ภัคดิ์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๓๘๔ สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	๖๓๘๔	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน (กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบ การรับรองมาตรฐาน GAP ข้าว) ปี ๒๕๕๔ ๒. การพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล	

พ. ๒๕๕๔

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	
๖๕	นายมานิช วงศ์เมือง เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๔๕๒ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	๖๔๕๒	๑. การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๔/๕๕ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๒. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย และได้มาตรฐานสากลระดับประเทศ	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการศึกษา ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๖๖	นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๐๕ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	๖๖๐๕	๑. การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคพืชปลอดภัยจากสารพิษ ๒. การส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และสารอินทรีย์ชีวภาพ ป้องกันกำจัดโรคและแมลง	
๖๗	นายดิเรก เรืองภิญโญ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๙๖ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๖๗๑๘	๑. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด) หมู่ ๑๐ บ้านโป่งตะแบก ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒. แนวความคิดวิสาหกิจชุมชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจ พอเพียงอำเภอหล่มสัก	
๖๘	นายธงชัย ทองสุข เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๙๔ สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	๖๗๓๗	๑. รายงานผลการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองฝักสด (หลังนาข้าว) เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนเกษตรกรร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๕๓/๕๔ ๒. แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ในอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	

พ. ธีระบุรุษ

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๖๙	นายณพนธ์ ลาไชย เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๐๗ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๖๗๕๓	๑. การดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช เศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ๒. การพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๗๐	นายทองอินทร์ จุมพิศ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๖๗ สำนักงานเกษตรอำเภอลอง จังหวัดแพร่	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	๖๘๓๒	๑. ผลการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกพุดตานมสดแบบครบวงจร สำนักงานเกษตรอำเภอลอง จังหวัดแพร่ ปี ๒๕๕๓/๕๔ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพื่อการส่งออก สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดแพร่	
๗๑	นายประสงค์ บุญทร เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๙๐๓ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	๖๙๐๓	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๓/๕๔ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ๒. การขยายผลโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ บูรณาการ งานส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของสำนักงานเกษตร อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	
๗๒	นางพิกุล วงษ์คำจันทร์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๐๑๔ สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	๗๐๑๔	๑. การรณรงค์ป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ๒. การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลในอำเภอบรบือ	

พ. ๗๖๖๖

ลำดับ ที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๗๓	นายบรรหาญ สุวรรณพันธ์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๐๘๖ สำนักงานเกษตรอำเภอพัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอพัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	๗๐๘๖	๑. การดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี ๒๕๕๓ อ.พัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๗๔	นายสนอง ศรีประสาร เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๑๗๕ สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	๗๑๗๕	๑. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๔ ๒. การสร้างโครงข่ายเฝ้าระวังด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืช	
๗๕	นายชัยพร หาญชูวงศ์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๔๔๕ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร	๗๔๔๕	๑. โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง อ.ป่าดัว จ.ยโสธร ปี ๒๕๕๒ ๒. การพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานตาม ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ของ อ.ป่าดัว จ.ยโสธร	
๗๖	นายนิพนธ์ พละชัย เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๕๑๗ สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	๗๕๑๗	๑. การดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของอ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ๒. การดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของอ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด	

พ. ชัยชูวงศ์

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	
๗๗	นายยงยุทธ ศรีนวล เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๔๑๕ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	๗๕๒๗	๑. โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๕๔/๕๕ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ๒. การพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๗๘	นายสุรินทร์ บุญช่วย เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๗๓๓ สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๗๗๓๓	๑. รายงานผลการดำเนินงานและความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการ ส่งเสริมการผลิตมังคุดอย่างถูกต้องและเหมาะสมปี ๒๕๕๓ อ.กระบุรี จ.ระนอง ๒. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัย อ.กระบุรี จ.ระนอง	
๗๙	นายอรุณพงศ์ แม่ตระกูลนันต์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๗๗๐ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๗๗๗๐	๑. การดำเนินงานโครงการบริหารโครงการจัดการผลไม้อำเภอบ้านค่าย ๒. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอ.เมืองระยอง	
๘๐	นายสุรวุฒิ ธรรมจारी เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๘๗๗ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	๗๘๑๒	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้โครงการ ประกันรายได้เกษตรกรของอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี ๒. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	

พ. ๗๗๗๐

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	
๘๑	นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๐๙๑ สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	๗๙๙๑	๑. การสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอลำสนธิ ปี ๒๕๕๔ ๒. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอำเภอลำสนธิ ปี ๒๕๕๔ จังหวัดลพบุรี	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๘๒	นายสุพจน์ พรสวัสดิ์ยิ่ง เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๐๒๓ สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	๘๐๒๓	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๔/๕๕ ๒. การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยผ่าน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	
๘๓	นายไพบุลย์ กลิ่นสังข์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๑๖๕ สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	๘๑๖๕	๑. รายงานผลโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ปี ๒๕๕๔ ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนอย่างยั่งยืน	
๘๔	นายนิทุน สอนลือ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๒๒๗ สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	๘๒๒๗	๑. รายงานผลการดำเนินงานการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๔ ๒. การส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.เถิน จ.ลำปาง	

พ. ชัยบุลย์

ลำดับ ที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๘๕	นายสายศิลป์ คำพินิจ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๓๔๘ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	๘๓๒๗	๑. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพอเพียง ปี ๒๕๕๓ ๒. การบริหารจัดการลำไย เพื่อแก้ไขปัญหาการตลาดแบบยั่งยืน	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการศึกษา ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๘๖	นายชำนาญ อินทรา เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๔๑๓ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	๘๔๑๓	๑. การส่งเสริมปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้งแบบผสมผสาน อ.เชียงคาน จ.เลย ๒. การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาองค์กร	
๘๗	นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๔๘๒ สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๘๔๔๘	๑. การพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน อ.ภูหลวง จ.เลย ๒. แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.ด่านซ้าย จ.เลย	
๘๘	นายสมาน ประดับทอง เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๖๖๔ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	๘๕๔๘	๑. โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ๒. การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครเกษตร ในการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตรอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	

พ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๘๙	นายประเสริฐ รัชชี เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๕๙๘ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	๘๖๓๐	๑. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๓ ๒. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลังปี ๒๕๕๓/๕๔ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๙๐	นายพิชิต พรหมบุตร เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๖๘๕ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	๘๖๘๕	๑. ผลการดำเนินงานตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๓/๒๕๕๔ อำเภอน้ำเกลี้ยง ๒. การสร้างความพึงพอใจในการทำงานให้กับผู้ได้บังคับบัญชา	
๙๑	นายชัยยันต์ รัตนประสพ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๖๓๙ สำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	๘๖๙๓	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิต ข้าวหอมมะลิคุณภาพ ปี ๒๕๕๔ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๒. การพัฒนาสายงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยการพัฒนา องค์กรและการจัดการความรู้ในระบบมุ่งสู่การบริหารองค์กรที่ดี	
๙๒	นายสานิต ศิริวัฒน์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๙๐๐ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	๘๗๘๘	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๕๓ ๒. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสกลนคร	

ดร. ชัยวัฒน์

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๔๓	นายสมสวัสดิ์ โยธาไพโร เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๗๙๔ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร	๘๗๙๔	๑. การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร ๒. การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๔๔	นายวิทยา ภูภูมิรัตน์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๙๗๖ สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	๘๙๗๖	๑. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลกับการส่งเสริมการเกษตร ๒. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลกับการส่งเสริมการเกษตร	
๔๕	นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๑๑๒ สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	๔๒๕๘	๑. ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด(ข้าว) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ประจำปี ๒๕๕๒/๒๕๕๓ รอบที่ ๒ ๒. แนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	
๔๖	นายสุพล ภิญโญ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๔๐ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	๔๒๙๓	๑. การขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตร โดยใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลของสำนักงานเกษตรอำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๔ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	

พ. ๘๒๕๖๒

ลำดับ ที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๙๗	นายพงศ์ ภูขาว เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๔๑๔ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี	๙๔๑๔	๑. รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพดี : กรณี นำร่องศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๕๓ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๙๘	นางวงเดือน มณี เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๔๗๘ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	๙๔๒๘	๑. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนาการใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล ในการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่	
๙๙	นายไพฑูรย์ ภูยาธร เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๕๒๔ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	๙๕๒๔	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ๒. การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน	
๑๐๐	นายธนากร กิริติสุธน เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๖๘๓ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	๙๖๓๒	๑. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้ มาตรฐานปี ๒๕๕๔ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน	

พ. ๘๕๖๖๒

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	
๑๐๑	นายโสภณ น้าจันทร์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๑๕ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๔๗๑๕	๑. การดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปี ๒๕๕๔ ๒. การดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนให้มี ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการศึกษา ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๑๐๒	นายทวีป อรรถพรพงษ์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๘๕๕ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๘๕๕	๑. โครงการบริหารจัดการไม้ผล ๒. การพัฒนาการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพครบวงจร	
๑๐๓	นายมนูญ วาสิน เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๘๘๖ สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๘๑๘	๑. โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. การบริหารจัดการปรับปรุงคุณภาพสวนปาล์มน้ำมัน	
๑๐๔	นายเพิ่ม สังกัดดา เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๐๕๐ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	๑๐๐๕๐	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๒ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ๒. การส่งเสริมและพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	

พ. ๕๖๖๖

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๑๐๕	นายพรรัตน์ ทัตศรี เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๐๗๙ สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	๑๐๐๗๙	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๓ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ๒. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๑๐๖	นายประกาศิต ชาญศรี เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๑๘๒ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	๑๐๐๘๙	๑. การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์อำเภอโนนนารายณ์ ๒. การบริหารงานแนวใหม่	
๑๐๗	นายเหลื่อมศักดิ์ ฤทธิธรม เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๑๒๖ สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	๑๐๑๑๐	๑. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลพรหมเทพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๒. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร	
๑๐๘	นายสมคิด ผิวมวล เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๒๖๕ สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดหนองคาย	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดหนองคาย	๑๐๒๖๕	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๗/๕๘ ของสำนักงานเกษตร อ.บำนอ จ.หนองคาย ๒. การพัฒนางานในสำนักงานเกษตรอำเภอ	

พ. ๕๖๖๖๖

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัดของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษาประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๑๐๙	นายประเชษฐ โพนพุด เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๒๙๘ สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	๑๐๒๙๘	๑. การทำไร่นาสวนผสม ๒. การพัฒนาสถาบันกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมินผลงานในตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการศึกษาประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๑๑๐	นายสุชาติ มาลี เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๓๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	๑๐๓๖๑	๑. ความคิดเห็นของเกษตรกร อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ต่อการใช้วิธีการจัดการศัตรูพืช แบบผสมผสาน (IPM) ๒. การส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	
๑๑๑	นายวิวัฒน์ เกษพิชัยณรงค์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๔๙๒ สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	๑๐๔๗๖	๑. การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔-๒๕๕๔/๒๕๕๕ ของอ.แสวงหา ๒. การเพิ่มศักยภาพเลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	
๑๑๒	นายธรากร ศิริพจนกุล เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๕๙๕ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	๑๐๕๙๕	๑. การส่งเสริมและพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนใน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ๒. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี	

พ. ประเสริฐ

ลำดับ ที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๑๑๓	นายวิมุตติ ลิ้มวัฒนชัย เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๖๐๙ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	๑๐๖๐๙	๑. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๑๑๔	นายทรงวุฒิ จันทร์ตา เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๗๖๘ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	๑๐๗๘๖	๑. การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการผลิตทุเรียนที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ ดีในพื้นที่ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์	
๑๑๕	นายมนัส วิรเศรษฐ์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๘๑๘ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์	๑๐๘๑๘	๑. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ๒. การส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	
๑๑๖	นางไพเราะ นพรัตน์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๘๘๕ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	๑๐๘๙๓	๑. การบริหารจัดการการระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง ๒. โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง	

พ. ๕๖๖๖๖

ลำดับ	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๑๑๗	นายจรูญ แก้วประโคน เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๐๗๒ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดอุบลราชธานี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	๑๐๙๘๙	๑. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. การส่งเสริมและพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนในอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๑๑๘	นายปกรณ์ ไทยตรง เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๐๑๕ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	๑๑๐๑๕	๑. การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ๒. การส่งเสริมการเกษตรในยุคโลกาภิวัตน์	
๑๑๙	นายชัยฤทธิ์ เรืองสิทธิ์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๑๐๙ สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	๑๑๑๐๙	๑. การบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ (วิทยากร) ๒. การบริหารจัดการด้านให้บริการทางการเกษตรในระดับอำเภอ	
๑๒๐	นายสมบูรณ์ ถิ่นใหม่ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๒๑๙ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	๑๑๒๑๙	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี การผลิต ๒๕๕๒/๕๓ ๒. การปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับกรมส่งเสริมการเกษตร	
				๑๑๒๑๙	

๑๑๒๑๙